



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 29 มกราคม 2566

เรื่อง

1. 'เฉลิมชัย' ชูเกษตรแปลงใหญ่
2. ภาพข่าว: วันเกษตรอีสาน
3. คอลัมน์: รายงานพิเศษ: เดินหน้าฮาลาลชายแดนใต้ ยกระดับวิสาหกิจชุมชน...
4. คอลัมน์: Hightlight News: ยกสวนตาลอนกรู
5. ชูไก่อราคาแพงแน่จี้รัฐเร่งอุ้มต้นทุน
6. พิจิตรส่อแล้งรุนแรงน้ำยมแห้งขอด
7. ภาครัฐกิจโอดพิษดอกเบี้ยย
8. สารเคลือบผลไม้จากโหระพา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
9. หวังเศรษฐกิจฟื้นตัวกระจุกตันหนี้เสียพุ่งกลางปี
10. คอลัมน์: ภูมิบ้าน ภูมิเมือง: 'บ้านทรายขาว' ชุมชนต้นแบบสองวิถีไทยพุทธ...

สื่อ

- มติชน
มติชน (กรอบบ่าย)
แนวหน้า
ไทยโพสต์
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
มติชน
มติชน
เดลินิวส์
ฐานเศรษฐกิจ
แนวหน้า

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 29 มกราคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16394

Col.Inch: 21.24 Ad Value: 35,046

หัวข้อข่าว: 'เฉลิมชัย' ชูเกษตรแปลงใหญ่

หน้า: 1 (ล่าง)

PRValue (x3): 105,138

คลิป: สีสี่

'เฉลิมชัย' ชูเกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมลดต้นทุนปลูกข้าวยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ปริมาณเพียงพอในประเทศ-ส่งออก



บริหารจัดการข้าวยั่งยืน - ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566 เพื่อส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนำเสนอองค์ความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าว รวมถึงจัดแสดงผลงานวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิตข้าว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

พื้นที่ประชาสัมพันธ์



วันเกษตรกรอีสาน - ชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางจับจ่ายผลผลิตการเกษตรจากเกษตรกรที่นำมาออกจำหน่ายในงานวันเกษตรกรภาคอีสาน ประจำปี 2566 จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 มกราคม



เดินหน้าฮาลาลชายแดนใต้ ยกระดับวิสาหกิจชุมชนโคเลี้ยงกาสุกะ

เมื่อเร็วๆ นี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

พร้อมทั้งมอบป้ายสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ให้แก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส จำนวน 14 กลุ่ม และมอบนโยบายการขับเคลื่อน โครงการเมืองปศุสัตว์ภายใต้กรอบระเบียบเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รองผวจ.ปัตตานี นายอำเภอเกาะพ้อ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 14 กลุ่ม และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ สนามฟุตบอลตำบลปล่องหอย หมู่ที่ 5 ตำบลปล่องหอย อำเภอเกาะพ้อ จังหวัดปัตตานี

โดยที่กองบริหารกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาอนุมัติ สัญญากู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคให้กับวิสาหกิจชุมชนจำนวน 14 กลุ่ม 14 โครงการ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการต่อยอดอาชีพ การเลี้ยงโคเนื้อ และยกระดับสินค้าโคเนื้อให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชน นำไปสู่การพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืน รวมวงเงินทั้งสิ้น 54,149,600 บาท

ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จำนวน 13 กลุ่ม 13 โครงการ วงเงิน 50,538,300 บาท และในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 กลุ่ม 1 โครงการ วงเงิน 3,611,300 บาท

โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส และมอบป้ายสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้แก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส จำนวน 14 กลุ่ม โดยมีตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเลี้ยงกาสุกะ มารับมอบจากรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ

นายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่



ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมจะร่วมขับเคลื่อนการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม ผ่านโครงการสำคัญในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินหน้าสู่ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร เช่น โครงการเมืองปศุสัตว์ชายแดนภาคใต้ โดยกรมปศุสัตว์และหน่วยงานในสังกัดได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ และการพัฒนางานด้านการเกษตร ได้มีการมอบหมายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การพัฒนาส่งเสริมสินค้าและผลผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ในพื้นที่ชายแดนใต้ การพัฒนาแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ นโยบายการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกร และเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงแหล่งเงินทุน มุ่งเน้นการปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย ซึ่งการสนับสนุนสินเชื่อเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค การผลิตอาหารสัตว์

แนวนำ

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/บทความ

วันที่: อาทิตย์ 29 มกราคม 2566

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15248

หน้า: 2(ซ้าย)

Col.Inch: 74.07

Ad Value: 92,587.50

PRValue (x3): 277,762.50

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: รายงานพิเศษ: เด่นหน้าฮาลาลชายแดนใต้ ยกระดับวิสาหกิจชุมชนโคเลี้ยงกาสุกะ

เพื่อลดต้นทุนการผลิต การปลูกแปลงพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการ และการแปรรูปโคเนื้อคุณภาพสูง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อความมั่นคง และจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่เกษตรกรให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และจะเป็นการพัฒนาเพื่อต่อยอด และเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ซึ่งเราอยากเห็นโครงการนี้ประสบความสำเร็จ และเป็นโครงการต้นแบบของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ผมเชื่อว่าการรวมกลุ่มอย่างนี้จะเกิดในพื้นที่อื่นๆ ด้วย ในการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบและเกษตรกรของเราเมื่อมีความรู้ ทางด้านวิชาการ มีความรู้ด้านบริหารจัดการ ทำอย่างไรให้ต้นทุนต่ำที่สุด ทำอย่างไรให้เกิดกำไรสูงสุด ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อเรารวมกลุ่มกันและเรียนรู้กัน นี่ก็จะเป็นปัจจัยเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเลี้ยงกาสุกะ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มต้นแบบการนำไปสู่ความสำเร็จในการทำให้พื้นที่ชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่มีความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ ทำให้ประเทศไทยเป็น

ครัวของโลก โดยมุ่งเน้นว่าจะทำอย่างไร จะสร้างโอกาสให้คนเชื่อมั่นว่า อาหารที่มาจากประเทศไทย เป็นอาหารที่มีคุณค่า ถูกสุขลักษณะตามหลักการฮาลาล

ต่อจากนั้นนายนิพนธ์ บุญญามณี ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเลี้ยงกาสุกะ และพบปะกับพี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมในงานครั้งนี้

ครับ!!! จากนี้ไปเราจะเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในภาคใต้ โดยเฉพาะด้านปศุสัตว์ อาทิ ศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ (Feed Center) ร้านตัดแต่ง แปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อโค (Butcher Shop)

การส่งเสริมการค้าเลี้ยงโคเป็นหนึ่งในมาตรการภายใต้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพการค้าเลี้ยงโคของเกษตรกรสู่มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ GFM/GAP เพิ่มปริมาณโคในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปรับปรุงสายพันธุ์โคเนื้อคุณภาพดีที่เป็นความต้องการของตลาดทั้งในประเทศ และตลาดฮาลาลโลก สร้างอาชีพที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิตโคอีกด้วย

Hightlight News

ยกสวนตะลอนกรุง

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดกิจกรรม “ยกสวนตะลอนกรุง” จำหน่ายสินค้าเกษตร ผลไม้สดและแปรรูปจากเกษตรกรโดยตรง ยึดหลักตลาดนำการผลิต สนับสนุนเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้และผู้ผลิตสินค้าผลไม้แปรรูป จัด

กิจกรรมส่งเสริมการขาย เพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าการเกษตร จำหน่ายผลไม้จากสวนเกษตรกรโดยตรง เช่น มะยงชิด มะปรางหวาน มะม่วงน้ำดอกไม้ ฝรั่งเป็นสีทอง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย ชมบัวบับ ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก. ฟังริมคลองบางซื่อ ระหว่างวันที่

23-29 ม.ค.66 นอกจากนี้ อ.ต.ก.พร้อมเคลื่อนที่ยก

สวนตะลอนกรุงจำหน่ายสินค้าเกษตรผลไม้สดและ

แปรรูป ณ กรมประมง, การประปานครหลวง ระหว่าง

วันที่ 31 ม.ค.-3 ก.พ.66



ไข่ไก่ราคาแพงแน่ จ้รัฐเร่งอุ้มต้นทุน

นายวิระพงษ์ ปัญจวัฒน์กุล ที่ปรึกษาสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้เลี้ยงไก่เนื้อกำลังเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากต้นทุนการเลี้ยงไก่เนื้อได้ปรับสูงขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อน ล่าสุดทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยต้นทุนการเลี้ยงไก่ป้อนขยับขึ้นมาอีก 2-3 บาท/ก.ก. ล่าสุดอยู่ที่ 45 บาท/ก.ก. สูงกว่าต้นทุนปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 42-43 บาท/ก.ก. เนื่องจากราคาอาหารสัตว์ปรับราคาขึ้นต่อเนื่อง โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 550 บาท/ถุง ขณะที่ราคาพันธุ์ไก่ก็ปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนค่าไฟฟ้าก็ปรับเพิ่มขึ้น 30% รวมถึงค่าจ้างแรงงาน ช้ำเต็มภาวะต้นทุนให้สูงขึ้นไปอีก

“อยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือดูแลเรื่องราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ อยากให้เห็นใจคนเลี้ยงไก่บ้าง ไม่ใช่ดูแลเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกพืชที่นำมาทำวัตถุดิบอาหารไก่ ขณะนี้ผู้เลี้ยงขาดทุนติดต่อกันมา 2 เดือนแล้วไม่รู้ว่าแบกภาระต้นทุนได้อีกนานแค่ไหน หากแบกไม่ไหว อนาคตคงต้องแก้ปัญหาขาดทุนด้วยการลดปริมาณการเลี้ยงลง ซึ่งจะทำให้ราคาไก่แพงขึ้น และในที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนต้องกินไก่แพงแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้หากรัฐไม่เข้ามาแก้ไขปัญหา”

พิจิตรส่อแล้งรุนแรงน้ำยมแห้งขอด

เมื่อวันที่ 28 มกราคม สถานการณ์ภัยแล้งพิจิตรส่อเค้ารุนแรงตั้งแต่ต้นปี โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยมที่ไหลผ่านพื้นที่ อ.สามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และ อ.โพทะเล ระยะทางยาว 126 กิโลเมตร เริ่มแห้งขอดตลอดสาย มองเห็นเนินดินพื้นทรายเป็นเกาะแก่ง และมีเพียงร่องน้ำเล็กๆ ที่ลึกในช่วงกลางแม่น้ำเท่านั้น ส่งสัญญาณบอกถึงภัยแล้ง โดยจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำยมในการทำการเกษตรและขาดน้ำใช้อุปโภคบริโภค ทั้งที่ก่อนหน้านี้เพียง 2 เดือน ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมยังล้นท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะพื้นที่ ต.รังนก อ.สามง่าม และ ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง

นายเอกฉัตร เอี่ยมตาล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร กล่าวว่า แม่น้ำยมไม่มีน้ำเป็นต้นทุนของตนเอง ปัจจุบันมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งชลประทานจังหวัดพิจิตรบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยม ให้มีน้ำใช้ตลอดในช่วงฤดูแล้ง โดยยกประตูฝายสามง่าม เป็นฝายขวางกั้นแม่น้ำยม มีระบบประตูไฮดรอลิก ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 9 บ้านจระเข้พยอม ต.รังนก อ.สามง่าม โดยยกประตูสูงเฉลี่ย 5 เมตร ทั้ง 4 บานประตู ขณะนี้ลำนํ้ายมช่วงเหนือฝายสามง่ามมีมวลน้ำกักเก็บได้กว่า 13 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ลำนํ้ายมสามารถกักเก็บน้ำเหนือฝายสามง่าม จาก จ.พิจิตร ไปบรรจบกับพื้นที่บางระกำโมเดล จ.พิษณุโลก กรมชลประทานอยู่ระหว่างการก่อสร้างประตูน้ำขนาดกลาง บริเวณบ้านท่านางงาม ประตูน้ำบ้านท่าแห และประตูน้ำวังจิก ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2568 หากแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำเป็นแบบขั้นบันไดตลอดลุ่มน้ำยมได้ และจะเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรพื้นที่ลุ่มแม่น้ำใน ช่วงฤดูแล้งและฤดูน้ำหลากได้

ภาคธุรกิจไอทีพิษดอกเบีย

‘ผ่อนบ้าน-บัตรเครดิต’ซ้ำ ลามครัวเรือน-ชะลอลงทุน คลังเข้มหาเสียงประชานิยม

เอกชนชี้ผลกระทบเพียบปรับ ขึ้นดอกเบีย ไม่ได้สกัดเงินเพื่อ เตือร้อนเป็นลูกโซ่ เพิ่มภาระหนี้ ภาคครัวเรือน กำลังซ้อลดลง (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1
พิษดอกเบีย

คลังสั่งสศ.ศึกษาโยบยหาเสียง

เมื่อวันที่ 28 มกราคม นายกฤษฎา วิจารณ์ ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ศึกษา แนวนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมือง ต่างๆ ที่ทยอยออกมาในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ครั้งหน้าว่า นโยบายดังกล่าวมีความเป็นไปได้ ในทางปฏิบัติหรือไม่ และมีผลกระทบต่อภาพ รวมเศรษฐกิจ รวมถึงฐานะการคลังอย่างไรบ้าง นอกจากนี้แต่ละนโยบายการหาเสียงควรจะมีการชี้แจงได้ด้วยว่า เมื่อมีการใช้จ่ายเงินตาม นโยบายแล้ว จะมีแนวทางการหารายได้เพื่อ มาชดเชยรายจ่ายอย่างไร เพื่อไม่ให้เป็นการช ทางการคลังในอนาคต

“ผมได้ให้ สศค.เกาะติดนโยบายการหา เสียงของพรรคการเมืองต่างๆ ว่า ถ้าทำตาม นโยบายดังกล่าวแล้วจะมีค่าใช้จ่ายต้องบ ประมาณเท่าไร มีผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจ อย่งไร รวมถึงแนวปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ ว่าจะสามารถทำได้หรือไม่” นายกฤษฎากล่าว

ดอกเบียขึ้นไม่กระทบปรับหนี้ประช.

นายกฤษฎากล่าวถึงมทรมร่วมใจแก่

หนี้ของรัฐบาลว่า ขณะนี้ดำเนินการแก้หนี้ให้ ประชาชนทั่วประเทศแล้ว เป้าหมายการจัด งานเพื่อแสดงและกระตุ้นให้สถาบันการเงิน แห่งรัฐและประชาชนที่เป็นลูกค้ารับรู้ว่า สามารถเข้าไปปรึกษาและปรับโครงสร้างหนี้ ได้ หลังจากจบมทรมร่วมใจแก้หนี้ไปแล้ว ผู้ ที่ยังสนใจมาตรการก็สามารถเข้าไปปรึกษาได้ที่ สถาบันการเงินของรัฐทุกแห่ง และทุกสาขา ส่วนภาวะดอกเบียขาขึ้นในเวลานี้ และการที่ สถาบันการเงินปรับขึ้นดอกเบียขึ้น มองว่าไม่ น่าจะกระทบกับหนี้ประชาชน และการปรับ โครงสร้างหนี้ เนื่องจากการปรับโครงสร้างหนี้ นั้น จะดูตามความสามารถของในการชำระคืน หนี้ของประชาชน ประชาชนมีเงินคืนเท่าไรก็ คำนวณตามนั้น ถึงแม้จะคิดดอกเบียเพิ่มเข้าไป ก็ไม่ทำให้ประชาชนจ่ายมากขึ้นอยู่ดี

‘อาคม’ลุ่มมทรมแก้หนี้จ.สงขลา

นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังเปิดงาน มทรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้น ใหม่อย่างยั่งยืน ลัญจร ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ว่า การจัดงานมทรมร่วมใจแก้หนี้ครั้งนี้ เพื่อ ช่วยเหลือและส่งเสริมการแก้ไขปัญหานี้ อย่งยั่งยืน และเปิดโอกาสให้ประชาชนและ ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือ ของภาครัฐอย่งเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของ รัฐบาลที่กำหนดให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้ไข ปัญหานี้ครัวเรือน โดยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงปัญหา หนี้ของภาคประชาชน จึงกำหนดให้การแก้ไข

หนี้เป็นวาระแห่งชาติ

“ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ปัญหาโควิด ปัญหา ความขัดแย้งในยุโรป ส่งผลต่อต้นทุนพลังงาน ต้นทุนการเงินพุ่งสูงขึ้น นำมาซึ่งปัญหาเงินเพื่อ ต้นทุนดอกเบียสูง ทำให้เกิดหนี้ครัวเรือนและ หนี้ภาคประชาชนพุ่งสูงขึ้นถึง 89% รัฐบาล จึงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้ และ กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ และเป็นภารกิจ ของกระทรวงการคลัง และสถาบันการเงินของ รัฐ ที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหนี้ ประณอม หนี้ ให้ประชาชนหลุดพ้นจากกับดักหนี้” นาย อาคมกล่าว

คาดช่วยคนไทยแก้หนี้5แสนราย

นายอาคมกล่าวว่า การจัดงาน มทรม ร่วมใจแก้หนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง การคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคม สถาบันการเงินของรัฐ จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2565 ที่ ผ่านมา จำนวน 5 ครั้งที่ กรุงเทพฯ ขอนแก่น เชียงใหม่ ชลบุรี และครั้งสุดท้ายที่จังหวัด สงขลา โดยการจัดงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของ 4 สถาบันการเงิน ประกอบด้วย ธนาคาร เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิม แบงก์) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอส เอ็มอี แบงก์) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) และบรรษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) คาดว่ารวม ทั้ง 5 ครั้งของการจัดงานจะมีผู้ลงทะเบียน แก้หนี้ประมาณ 5 แสนราย ยอดหนี้ราว 2-3 หมื่นล้านบาท

ท่องเที่ยวหนุนเศรษฐกิจจ.ค.65

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้าน เศรษฐกิจการคลัง กล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจ ไทยในเดือนธันวาคม 2565 ว่า เศรษฐกิจได้ รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาค การท่องเที่ยว ทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ขณะที่มูลค่าการส่ง ออกสินค้าชะลอลงตามทิศทางการชะลอตัว ของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ขณะที่เศรษฐกิจ ด้านการบริโภคภาคเอกชนพบว่าชะลอตัวจาก เดือนก่อนหน้า โดยการบริโภคในหมวดสินค้า

คงทน สะท้อนจากปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่ง และปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 22.6% และ 0.2% ตามลำดับ ขณะที่การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ระดับราคาคงที่ ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน 9.8%

นายวุฒิพงศ์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ด้ชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ในเดือนธันวาคม 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 49.7 จากระดับ 47.9 ในเดือนก่อนหน้า เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 และสูงสุดในรอบ 25 เดือน โดยเป็นผลมาจากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นหลังจากการท่องเที่ยวฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้รายได้เกษตรกรที่แท้จริงยังเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 7.3%

จับตาส่งออกชะลอตามศก.โลก

นายวุฒิพงศ์กล่าวว่า เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากปริมาณการนำเข้าสินค้าทุน ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 10.8% ขณะที่ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 1.7% สำหรับการลงทุนในหมวดการก่อสร้าง สะท้อนจากปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศ ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 4.4% ด้านมูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยมูลค่าการส่งออกสินค้ารวมในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนธันวาคม 2565 อยู่ที่ 21,718.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 14.6% เป็นผลมาจากปัจจัยฐานสูงในช่วงเดียวกันปีก่อน ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ส่งผลให้สินค้าส่งออกของไทยลดลง อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ และสินค้าเกี่ยวข้อกับน้ำมัน

เสถียรภาพศก.ไทยอยู่ในเกณฑ์ดี

นายวุฒิพงศ์กล่าวอีกว่า เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านอุปทาน ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยภาคการเกษตร สะท้อนจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือนธันวาคม 2565 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 5.6% ตามการเพิ่มขึ้นของผลผลิตสำคัญ อาทิ มันสำปะหลัง ปศุสัตว์ ขณะที่ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ในเดือนธันวาคม 2565 ลดลงมาอยู่ที่ระดับ

92.6 จากระดับ 93.5 ในเดือนก่อนหน้า เนื่องจากมีปัจจัยกดดัน จากยอดคำสั่งซื้อโดยรวม และปัญหาต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ขณะที่ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ในเดือนธันวาคม 2565 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยรวม จำนวน 2.24 ล้านคน คิดเป็นอัตราการขยายตัวจากช่วงเดียวกัน ปีก่อนที่ 872.3% โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย รัสเซีย อินเดีย สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ ตามลำดับ เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวภายในประเทศที่มีผู้เยี่ยมชมชาวไทย ในเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 21.6 ล้านคน คิดเป็นอัตราการขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 35.5%

นายวุฒิพงศ์กล่าวว่า เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี แม้จะมีปัจจัยกดดันจากระดับราคาสินค้า สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ในเดือนธันวาคม 2565 อยู่ที่ 5.89% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 3.23% ส่วนสัดส่วนหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565 อยู่ที่ 60.47% ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (จีดีพี) ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ตั้งไว้ สำหรับเสถียรภาพภายนอกยังอยู่ในระดับที่มั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้

ท่องเที่ยวมกม.รายได้โตสุด334%

นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนธันวาคม 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยวในทุกภูมิภาค โดยเศรษฐกิจภาคตะวันตกในเดือนธันวาคม 2565 ด้านการบริการสะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมชมขยายตัว 54.4% จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า และรายได้จากผู้เยี่ยมชมขยายตัว 62.5% ต่อปี ภาคใต้ มีจำนวนผู้เยี่ยมชมเพิ่มขึ้น 118.7% และรายได้จากผู้เยี่ยมชมขยายตัว 217.7% ภาคตะวันออกเฉยงเหนือ มีผู้เยี่ยมชม เพิ่มขึ้น 29.8% และรายได้จากผู้เยี่ยมชมขยายตัว 45.6% ภาคเหนือ มีจำนวนผู้เยี่ยมชมขยายตัว 44.7% และรายได้จากผู้เยี่ยมชม เพิ่มขึ้น 77.0% ภาคตะวันออก มีผู้เยี่ยมชม เพิ่มขึ้น 58.1% และรายได้จากผู้เยี่ยมชมขยายตัว 177.6% ต่อปี ตามลำดับ ภาคกลาง มีผู้เยี่ยมชม ขยายตัว 50.0% และรายได้จากผู้เยี่ยมชมขยายตัว 58.7% และ กทม.และ

ปริมณฑล มีจำนวนผู้เยี่ยมชม ขยายตัวขึ้น 78.9% และรายได้จากผู้เยี่ยมชมขยายตัวเพิ่มสูงถึง 334.7% ต่อปี

นายพิสิทธิ์กล่าวอีกว่า เศรษฐกิจภูมิภาคยังได้รับปัจจัยสนับสนุนด้านการบริโภคภาคเอกชนในภาคตะวันตก สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ขยายตัว 52.3% ต่อปี จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ เพิ่มขึ้น 11.1% ต่อปี เช่นเดียวกับจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัว

กนอ.ชี้ไทยดูดลงทุนต่างชาติขึ้นสูง

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยกรณีตัวเลขการลงทุนตรงจากต่างประเทศ (เอฟดีไอ) ช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเวียดนามมากกว่าไทย 3 เท่าตัวว่า ปัจจุบันกระแสการย้ายฐานการผลิตโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและยุโรป กำลังหลั่งไหลเข้าภูมิภาคอาเซียน โดยไทยและเวียดนามคือเป้าหมายแรกๆ ของนักลงทุน หากบอกว่าเวียดนามแข่งไทยคงไม่ใช่ ต้องดูรายละเอียดโครงการของต่างชาติที่เข้ามาลงทุน และประโยชน์ที่ประเทศนั้นๆ ได้รับ หากดูจากรายละเอียดโครงการลงทุนจะพบว่าการลงทุนของเวียดนามกำลังเติบโต แต่เป็นอุตสาหกรรมทั้งทั่วไป และขั้นสูง ประกอบกับเวียดนามค่าแรงถูก ประชากรมากกว่าไทย โดยเฉพาะวัยทำงานมีจำนวนมาก และยังออกแบบสิทธิประโยชน์ อาทิ สิทธิประโยชน์ด้านภาษี ให้รายพื้นที่สามารถต่อรองกับนักลงทุนได้ ต่างกับไทยที่เน้นอุตสาหกรรมขั้นสูงเพื่อยกระดับประเทศไปอีกขั้นเพื่อแข่งขันในตลาดโลกระยะยาว โดยไทยมีสิทธิประโยชน์การลงทุนที่สูงสุดในภูมิภาคแล้ว แต่มีไว้สำหรับโครงการเทคโนโลยีขั้นสูงใช้นวัตกรรม อุตสาหกรรมไฮเทค ดิจิทัล เอไอ อาทิ เมตคัล ทั้งยา วัคซีน มุ่งสู่เมตคัลฮับ หรือยานยนต์อัจฉริยะซึ่งกำลังดึงดูดการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ไปสู่เป้าหมายยานยนต์ที่ขับเคลื่อนได้เอง ตลอดจนบิซิเนสโอบีโอ เซอร์คิวลาร์ และกรีน โดยการลงทุนดังกล่าวจะยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมเซอวีริส

โมเดลลงทุนไทยเทียบระดับโลก

“การลงทุนของไทยจะมีโมเดลคล้ายประเทศอุตสาหกรรมหลักๆ ของโลก ทั้งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ที่การลงทุนจะยกระดับจากแรงงานเข้มข้น ไปสู่แรงงานทักษะ ไปสู่เครื่องจักร และมุ่งสู่อุตสาหกรรมเซอวีริส

นอกจากนี้ การลงทุนในเทคโนโลยียังเป็นการปกป้องสภาพแวดล้อมของประเทศและดูแลสุขภาพคนไทย เพราะอุตสาหกรรมที่ดีจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน เนื่องจากนักลงทุนมีจิตสำนึกพร้อมลงทุนด้านสุขภาพในพื้นที่ที่เข้าลงทุน ต่างกับอุตสาหกรรมพื้นฐานที่อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนไทยเหมือนในเช่นที่ผ่านมา โดย กนอ.จะมุ่งดึงลงทุนดังกล่าวเข้าไทย รวมทั้งจะพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมใหม่ๆ รองรับ ล่าสุดอยู่ระหว่างก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมสมรท ปาร์ค จ.ระยอง คืบหน้าแล้ว 40% พื้นที่ 1,383.76 ไร่ คาดว่า จะเปิดดำเนินการได้ภายในปี 2567 โดยเป็นนิคมที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รวมทั้งจะใช้พลังงานสะอาดบริหารนิคมด้วย” นายวีรศักดิ์กล่าว

เวียดนามคล้ายไทย15ปีก่อน

นายวีรศักดิ์กล่าวว่า กระแสการลงทุนในเวียดนามคล้ายกับไทยในอดีตเมื่อ 15 ปีก่อน ที่เวลานั้นทั่วโลกต่างสนใจเข้ามาลงทุนไทยเพราะค่าแรงถูก แรงงานมีจำนวนมาก แต่ปัจจุบันโครงสร้างแรงงานของไทยเปลี่ยนไปแล้ว ค่าแรงสูงขึ้นตามทักษะแรงงานที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับไทยมีโครงสร้างพื้นฐาน มีสาธารณูปโภคที่ครอบคลุมกว่าเวียดนาม ไทยจึงต้องการดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีระดับสูงมากกว่าอุตสาหกรรมทั่วไป ยกตัวอย่างในอดีตไทยเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งแรงงานจำนวนมากและต้องการแรงงานถูก แต่ปัจจุบันนักลงทุนกลุ่มนี้ย้ายไปลงทุนในเวียดนาม เพราะผู้ถือหุ้นของไทยไม่ไหว

เอกชนหวังดอกเบี้ยขาขึ้นลดศก.

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) เปิดเผยว่า จากกรณีที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อีก 0.25% ต่อปี จากระดับ 1.25% เป็นระดับ 1.50% เมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา มองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้ ไม่ได้ช่วยสกัดเงินเฟ้อ ซึ่งแตกต่างจากในต่างประเทศ อาทิ สหรัฐฯ และอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยด้วย จากเดิมที่ไทยได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ปัญหาเรื่องซัพพลาย และได้รับผลกระทบ

จากราคาน้ำมันสูงอยู่แล้ว ยังถูกซ้ำเติมด้วยดอกเบี้ยนโยบายอีก

“ประชาชนที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เต็มๆ แน่นนอน และหลังจากนี้จะได้รับผลกระทบจากดอกเบี้ยบัตรเครดิตต่างๆ จะสูงขึ้น เบงก์ที่มีการปล่อยกู้ไปแล้วต้องมีการปรับขึ้น โดยเฉลี่ยต้องมากกว่า 1% อีกทั้งยังกระทบต่อภาคธุรกิจที่ต้องแบก 2566 ที่เวทีกลางสวนสาธารณะหนองบึงหาด อ.เมืองเชียงใหม่ โดยปีนี้จะกลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งและสวยงามตระการตาอีกครั้ง ทั้งนี้ขบวนแห่รถบุปผชาติจะมีขึ้นในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ เคลื่อนตัวออกจากบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ไปตามถนนท่าแพ และสิ้นสุดที่สวนสาธารณะหนองบึงหาด

คาราวานจันทัวร์เกาะช้าง

นายศักดิ์ชัย มุ่งการ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด พร้อมด้วย นายวิชิต สุกระสูยานนท์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ตลอดจนผู้ประกอบการท่องเที่ยวในอำเภอเกาะช้าง ต้อนรับคณะคาราวานท่องเที่ยวจากมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว จำนวน 10 คัน รวมนักท่องเที่ยวกว่า 30 คน เข้ามาท่องเที่ยวเกาะช้าง จ.ตราด ที่บริเวณโรงแรมเซนทารา เกาะช้าง ทropicana รีสอร์ทแอนด์สปา ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง คณะท่องเที่ยวจีนชุดนี้เดินทางมาจากมณฑลยูนนาน ผ่านเข้ามาทางเส้นทาง R3A มาถึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ในวันที่ 24 มกราคม ก่อนจะเดินทางผ่าน จ.สุโขทัย กรุงเทพมหานคร และเยือนเกาะช้าง จ.ตราด โดยมีเป้าหมายพักแรม และท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของเกาะช้างเป็นเวลา 3 คืน 4 วัน

นายศักดิ์ชัยกล่าวว่า เป็นการเดินทางมาอย่างเป็นทางการภายใต้การประสานงานมาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจแรงงานโลก และเป็นวันหยุดยาวของชาวจีน หลังจากนั้นจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ไปจนถึงสิ้นปี นี้ ซึ่งบริษัทเตรียมความพร้อมรองรับอยู่แล้ว โดยช่วงโควิดหลังไม่มีนักท่องเที่ยวก็ได้ลงทุนปรับปรุงโรงแรมใหม่ไปหลายแห่ง อาทิ ประตุน้ำ เชียงใหม่ รวมถึงการรับพนักงานส่วนต่างๆ ที่ยังขาดแคลนอยู่

นายพันธ์เลิศกล่าวว่า เตรียมจะเปิดบริการ

โรงแรมควีนส์แลนด์ ตรังถนนศรีอยุธยา เป็นโรงแรมที่ลงทุนในช่วงโควิด ใช้เงินลงทุนประมาณ 700-800 ล้านบาท เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว สูง 23 ชั้น จำนวนกว่า 300 ห้อง จะเปิดให้บริการได้ในเร็วๆ นี้ รองรับนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากในเดือนพฤษภาคมนี้ รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มใหม่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเอง

“หลังท่องเที่ยวเริ่มฟื้น มีลูกค้ามาพักและได้เรทค่าห้องพักเพิ่มขึ้น ทำให้ตอนนี้รายได้เราเริ่มกลับมาแล้วตั้งแต่กลางปี 2565 ที่เปิดประเทศจากที่โควิดระบาดร่วม 3 ปี ทำให้เราขาดทุน 1,000 ล้านบาท คาดว่าหลังจากนี้รายได้จะมากขึ้นเรื่อยๆ และน่าจะล้างขาดทุนได้ในปี 2566” นายพันธ์เลิศกล่าว

เชียงใหม่ฮิตต่อเนื่อง-จองพักยังสูง

นางละเอียด รุ่งศรีทอง ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทย กล่าวว่า ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์นี้ คาดว่า จะมีอัตราการเข้าพักในจังหวัดเชียงใหม่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากจำนวนห้องพัก 4 หมื่นห้อง กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นมีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ วางแผนพักผ่อนหมายเดินทางมาเชียงใหม่ ด้วยสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย จุดขายที่หลากหลายเป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ เช่น การใช้ดอกไม้เล่าเรื่องนำทางกิจกรรม ส่วนในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน อาจจะแผ่วลง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 และช่วงต้นไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ที่มีอัตราการเข้าพักทั้งเมืองสูงกว่าร้อยละ 80 เพราะเรื่องการจองที่พักของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันใช้เวลาตัดสินใจค่อนข้างสั้น

นางละเอียดกล่าวอีกว่า การเข้ามาของเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ ทั้งจากจีน และในกลุ่มอาเซียน รวมถึงเกาหลี วันละ 4-5 เที่ยวบิน จาก 3-4 สายการบิน ทำให้อัตราการเข้าพักของโรงแรมในเชียงใหม่ยังสูง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน อาจต้องรอดูสถานการณ์อีกสักประมาณ 30 วัน จึงจะประเมินตัวเลขนักท่องเที่ยวได้ชัดเจน คาดว่าไม่น่าจะต่ำกว่าร้อยละ 65

ส่วนนายวิรพงศ์ ฤทธิรอด รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่กล่าวว่า งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์

ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และจะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาอีกในช่วงสงกรานต์ปีนี้

นางพัชลินทร์ เศวตรัตน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด กล่าวว่า คาราวานนักท่องเที่ยวชาวจีนคณะแรกชุดนี้จะเดินทางต่อไปยัง จ.พระนครศรีอยุธยา ก่อนตีกลับขึ้นไป จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย และกลับมณฑลยูนนาน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้

สมุยคึกคัก-เรือสำราญใหญ่เทียบท่า

ที่ทำเรือหน้าทอน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เรือสำราญ Mein Schiff 5 ได้ทอดสมอทะเลบริเวณอ่าวหน้าทอน และขนถ่ายนักท่องเที่ยวบนเรือสำราญพร้อมลูกเรือ 3,000 คน ขึ้นเทียบท่าท่องเที่ยวเกาะสมุยทั้งหมดเป็นผู้โดยสารชาวยุโรป ออกเดินทางจากสิงคโปร์ ผ่านเวียดนามแวะจอดที่เกาะสมุยแบบวันเดย์ทริป

นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอเกาะสมุย กล่าวว่า นักท่องเที่ยวเรือสำราญได้แบ่งสายเดินทางไปเที่ยวชมความสวยงามแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมต่างๆ บนเกาะสมุย โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมดูแลจนกระทั่งทุกคนขึ้นเรือเดินทางออกจากเกาะสมุย

ข่าวแจ้งว่า การมาเทียบท่าครั้งนี้คาดว่าจะทำให้มีเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และในวันที่ 31 มกราคมนี้ เรือสำราญ Silver Spirit จากสิงคโปร์ จะเข้าเทียบเกาะสมุย ส่วนวันที่ 11 กับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ เรือสำราญ Mein Schiff 5 จากเวียดนาม จะนำนักท่องเที่ยวชุดใหม่มาเยือนเกาะสมุยอีก หากนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 ถึงกุมภาพันธ์ 2566 จะมีเรือสำราญเข้าเทียบเกาะสมุย รวม 8 เที่ยว รวมนักท่องเที่ยวกว่า 15,000 คน

สารเคลือบผลไม้จากโหระพา

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

ในปีที่ผ่านมาทุเรียนไทยส่งออกไปจีนสร้างรายได้ 1.2 แสนล้านบาท แต่พบว่ามีถึง 20% ของยอดทุเรียนส่งออกที่ต้องพบผลเน่า การแก้ปัญหาของเกษตรกรใช้สารเคลือบที่ทำมาจากเคมีเคลือบที่ผิวเพื่อป้องกันเชื้อรา ซึ่งการใช้สารเคลือบที่ทำมาจากเคมีไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพผู้บริโภค

ในงานแถลงข่าวการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566” (Thailand Inventors' Day 2023) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 24 มีนวัตกรรมกว่า 1,000 ผลงานมาจัดแสดง ได้นำ นวัตกรรมเคลือบผิวกล้วยหอมทองเพื่อส่งออก มาจัดแสดงเป็นผลงานของ รศ.ดร.ดุสิต อธิษฐาน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์

รมย์นลิน จันทะวงษ์ คณะนักวิจัย ให้ข้อมูลว่า ทีมวิจัยนำมาผสมไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโหระพามาวิจัย พบว่าโหระพามีสารที่ยับยั้งเชื้อราได้ดีกว่าพืชอีก 2 ชนิด จึงได้นำผสมกับ ยางกัมอาระบิก (Gum Arabic) เป็นยางไม้ที่เป็นส่วนผสมของหมากฝรั่งและอาหารสัตว์ ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร นำเข้ามาจากประเทศในยุโรป ซึ่งเป็นวัสดุที่เหลือทิ้งทางการเกษตรอยู่แล้ว โดยนำยางกัมอาระบิกมาผสมกับน้ำสกัดโหระพา ทำออกมาเป็นผงเมื่อนำไปใช้ผสมน้ำฉีดพ่น หรือจุ่มผลไม้ที่ตัดแล้ว ซึ่งใช้เพียง 5 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร สามารถควบคุมผลเน่าได้ถึง 90% เมื่อเทียบกับการใช้



สารเคลือบผิวที่เป็นสารเคมี ทั้งนี้สามารถใช้ได้กับผลไม้หลายชนิด ทั้ง ทุเรียน กล้วยหอมทอง สตรอเบอร์รี่ มะขาม มะม่วง สารเคลือบผิวจากโหระพา มีคุณสมบัติมันวาว ไม่ส่งผลกระทบต่อรสชาติและสีของผลไม้ ขณะนี้งานวิจัยอยู่ในระหว่างการทดลอง คาดว่าจะผลิต



Gum arabic



ในเชิงพาณิชย์ในเร็ว ๆ นี้

นอกจากนวัตกรรมเคลือบผิว
กล้วยหอมทองในงานวันนักประดิษฐ์ ยัง
มี “เนื้อเทียมแห่งไร้สารการก่อภูมิแพ้”

ผลงานตอบโจทย์กระแสการบริโภคอาหาร “วีแกน” ที่ผู้บริโภคต้องการรับโปรตีนจากพืชมากกว่าเนื้อสัตว์ รศ.ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล มหาวิทยาลัยรังสิต และ สุวิมล สร้อยทองสุข นักวิจัยอิสระ กล่าวว่า Plant Based Food คือเทรนด์ใหม่สำหรับคนรักสุขภาพที่กำลังมาแรง อย่างเนื้อเทียมแห่งนี้ เป็นโปรตีนพืชที่ได้จากการนำกากรำที่สกัดน้ำมันออกแล้ว ซึ่งภายในกากรำนั้นยังคงมีโปรตีนจำนวนมาก จึงได้นำมาผ่านกระบวนการดึงโปรตีนออกมา โดยจะได้โปรตีน 15-19% และนำมาผ่านกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน เพื่อให้เกิดเส้นใย มีความแข็ง มีลักษณะคล้ายหมูหย็อง สะดวกต่อการจัดเก็บ มีอายุนานขึ้น เมื่อนำไปปรุงอาหารจะต้องเติมน้ำหรือน้ำมัน เพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสเหมือนเนื้อสัตว์ปกติ โดยเนื้อเทียมแห่ง 100 กรัม เมื่อเติมน้ำตามที่กำหนด ปริมาณจะเพิ่มขึ้น 4 เท่า หรือประมาณ 400 กรัม นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับสมบุญ มุจลินท์กุล เชฟและเจ้าของร้านอาหารบ้านใบพลู ในการนำเนื้อเทียมแห่งนี้ไปปรุงเป็นเมนูวีแกนหลากหลายเมนู อาทิ ย่อยจ้อ ไก่สะเต๊ะ ซึ่งล้วนได้รับการตอบรับจากลูกค้าของร้านเป็นอย่างดี ปัจจุบันเนื้อเทียมแห่งนี้ผลิตออกมา 2รสชาติ คือ เนื้อและไก่ โดยมีจุดเด่นคือ โปรตีนสูง ไขมันต่ำ โซเดียมต่ำ ไม่มีคอเลสเตอรอล ไม่มีกลูเตน และถั่ว อุดมด้วยวิตามินบี ไร้สารMSG จึงเหมาะกับผู้ที่แพ้กลูเตน ผู้ทานอาหารวีแกน หรือผู้ไม่ทานผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์.

pornrapais@dailynews.co.th

**ฐานเศรษฐกิจฟื้นตัวกระจุก
ตันหนี้เสียพุ่งกลางปี > 13**

**ฐานเศรษฐกิจ
ฟื้นตัวกระจุก**



หน่วย : ล้านบาท	ชื่อธนาคาร	ยอด	เปลี่ยนแปลง
BBL	รวม	80,991	-1,829
	เปลี่ยนแปลง	82,820	-2.21%
KTB	รวม	99,251	-4,241
	เปลี่ยนแปลง	103,492	-4.10%
SCB	รวม	95,329	-12,722
	เปลี่ยนแปลง	108,051	-11.77%
KBANK	รวม	88,048	-13,152
	เปลี่ยนแปลง	101,200	-13.00%
BAY	รวม	43,750	+5,041
	เปลี่ยนแปลง	38,709	+13.00%
TTB	รวม	37,388	-4,069
	เปลี่ยนแปลง	41,457	-9.81
KKP	รวม	12,614	+2,853
	เปลี่ยนแปลง	9,761	+29.23
TISCO	รวม	4,577	-380
	เปลี่ยนแปลง	4,957	-7.67
CIMBT	รวม	7,321	-291
	เปลี่ยนแปลง	7,812	-3.82
LHFG	รวม	5,248	+138
	เปลี่ยนแปลง	5,110	+2.70

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ปี 2565
ปี 2564

**ตันหนี้เสีย
พุ่งกลางปี**

**ซีไอเอ็มบีไทยคาด แนวโน้มเอ็นพีแอล
แบงก์กรุงตัว เหตุแบงก์ยังระมัดระวัง
ปล่อยสินเชื่อ แม้แนวโน้มยังโต
ได้ 7% จับตากลางปี 66
หากเศรษฐกิจฟื้น แต่ไม่กระจายตัว
อาจกดดันเอ็นพีแอลเพิ่ม ด้านรปท.
จับตา 3 ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจไทย**

ธ ูนาตราพาณิชย์
ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
(ตลท.) 10 แห่ง

รายงานผลประกอบการปี 2565 พบว่า สิ้นปี 2565 มียอดรวมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) กว่า 4.74 แสนล้านบาท ลดลงประมาณ 5.69%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้วที่มีจำนวนกว่า 5.03 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่เอ็นพีแอลปรับลดลงมีเพียง 3 แห่งเท่านั้นที่ปรับเพิ่มขึ้น

ธนาคารพาณิชย์ที่มีเอ็นพีแอลเพิ่มขึ้น คือ ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร 1.26 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.23% จาก 9,761 ล้านบาทในช่วงเดียวกันปีที่แล้ว,ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา 4.37

หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 13% จากช่วงเดียวกันปีที่แล้วและ แอลเอสเอฟจี 5,248 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.70% จาก 5,110 ล้านบาท

ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยเปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ทิศทางเอ็นพีแอลของธนาคารพาณิชย์น่าจะทรงตัว เพราะแนวโน้มความต้องการสินเชื่อมีโอกาสจะเติบโตประมาณ 7% ใกล้เคียงกับตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขณะที่ธนาคารยังคงต้องขังระมัดระวังในการปล่อย

สินเชื่อ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รายเล็ก เช่น พ่อค้าแม่ค้าหรือความกังวลสินเชื่อเนกประสงค์/สินเชื่อไม่มีหลักประกันซึ่งไม่อยู่ในกลุ่ม

เศรษฐกิจที่ฟื้นตัว

“แม้ว่าเวลานี้จะมีสัญญาณจากเศรษฐกิจฟื้น แต่ยังคงกระจุกตัวเฉพาะภาคท่องเที่ยวและภาคบริการไม่กี่จังหวัด ขณะที่เอสเอ็มอีในเมืองรองยังคงเปราะบาง รวมถึงภาคเกษตรที่มีต้นทุนสูงขึ้นอาจนำไปการดูดกำลังซื้อให้อ่อนแอลงได้” ดร.อมรเทพ กล่าว

ขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีความเป็นไปได้ที่จะลดลงช้า เนื่องจากเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวซึ่งอาจทำให้ราคาสินค้าขยับขึ้นและจะเห็นการส่งผ่านต้นทุนดอกเบี้ยอีกระลอก ดังนั้น การที่อัตราเงินเฟ้อจะยืนอยู่ในระดับต่ำกว่าขอบบนที่ 3% อาจจะขยับจากไตรมาส 2 เป็นต้นไตรมาส 3 ซึ่งต้องจับตาดูเศรษฐกิจฟื้น แต่ไม่กระจายตัวอาจกดดันเอ็นพีแอลกลางปี แม้ปัจจุบันทุกธนาคารต่างให้นำหนักกับการดูแลลูกค้าทั้งระดับกลาง-ล่างในต่างจังหวัดอยู่แล้วก็ตาม

สำหรับซีไอเอ็มपीไทยยังเป็นห่วงภาคส่งออกของไทยสอดคล้องกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่มองการส่งออกชะลอตัว โดยเศรษฐกิจไทยฟื้นจากแรงส่งภาคท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชน ซึ่งซีไอเอ็มपीไทยเตรียมปรับลดประมาณการส่งออกอีกครั้งจากเดิมมองส่งออกปีนี้ จะติดลบ 1% โดยรอดความชัดเจนจากสำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจริงของไตรมาส 4 ปี 2565 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

อย่างไรก็ตามตลาดประเมินการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะยังไม่ช้าเต็มกลุ่มเปราะบางให้มีความเสี่ยงมากขึ้นที่กลายเป็นเอ็นพีแอล ซึ่งนายปิติ ดิษยทัต เลขานุการ กนง.กล่าวว่า แนวโน้มการส่งผ่านต้นทุนดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์นั้นจะปรับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป เพราะธนาคารพยายามจะดูแลลูกค้า เนื่องจากฐานะการเงินของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและครัวเรือนบางส่วนยังเปราะบางและอ่อนไหวต่อค่าครองชีพและการะหนี้ที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ ความคืบหน้าภายใต้มาตรการของธปท. ได้อนุมัติสินเชื่อใหม่รวม 345,549 ล้านบาท จำนวน 136,970 ราย โดยผ่านสินเชื่อฟื้นฟู 207,349 ล้านบาท ผู้ได้รับความช่วยเหลือกว่า 59,183 ราย เฉลี่ย 3.50 ล้านบาทต่อราย (ณ 16 มกราคม 2566) และ Soft Loan 138,200 ล้านบาท 77,787 ราย (ณ 12 เมษายน 2564) นอกจากนี้ ในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ได้รับความอนุมัติแล้ว 58,903 ล้านบาท 422 ราย

ส่วนการประชุมกนง. ครั้งแรกของปี 2566 เมื่อวันที่ 25 มกราคม กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี ส่งผลให้ดอกเบี้ยนโยบายปรับขึ้นจาก 1.25% เป็น 1.50% ต่อปี โดยให้มีผลทันที ซึ่งกนง. เห็นว่า การทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ย

นโยบายอย่างต่อเนื่องเป็นแนวทางดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ

ระยะต่อไป กนง. ยังติดตามใกล้ชิด 3 ปัจจัยคือ 1. แนวโน้มเศรษฐกิจโลก 2. พัฒนาการของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนจากที่คาดว่ามีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาราว 11 ล้านคนปีหน้า 25 ล้านคน รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่จะเสริมหรือกระตุ้นหรือไม่ หลังการเปิดประเทศของจีนแล้ว และ 3. สถานการณ์เงินเฟ้อในระยะต่อไป อาจส่งผ่านต้นทุนสู่ผู้ประกอบการ โดยมองอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์จะปรับสู่กรอบปลายปี 2566 แต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน มีความเสี่ยงจะอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่คาดจากการส่งผ่านต้นทุนที่อาจเพิ่มขึ้น

“กนง. ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเข้าสู่ระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และพร้อมที่จะปรับขนาดและเงื่อนเวลาของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไทยเปลี่ยนแปลงไปที่ประเมินไว้” นายกิตติ กล่าว ●

'บ้านทรายขาว'

19

ชุมชนต้นแบบสองวิถีไทยพุทธ-มุสลิม

'บ้านทรายขาว' ชุมชนต้นแบบสองวิถีไทยพุทธ-มุสลิม



สักการะหลวงปู่ทวด หลวงพ่อทวดศรีแก้ว หลวงพ่อทอง

อาทิตย์นี้ตามรอยชุมชนต้นแบบไปที่ **บ้านทรายขาว** อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบของกระทรวงวัฒนธรรม ที่นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและคณะได้ไปทำพิธีเปิดและแสดงความยินดีในการเป็นชุมชนหนึ่งในจำนวน ๑๐ แห่งทั่วประเทศของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เดิมชุมชนแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยอยุธยา เรียกว่า **"บ้านที่พลู"** เนื่องจากเป็นส่วนพลูที่ผู้คนจากไทรบุรีกลุ่มแรกได้ปลูกพลูไว้กินกับหมาก ต่อมาได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของบริเวณวัดทรายขาว จึงเรียก **"บ้านทรายขาวออก"** ตามชื่อทิศอยู่ระยะหนึ่ง จากสภาพที่เป็นป่าและทุ่งหญ้าแห่งนี้ได้กลายเป็นสวนยางพารา สวนผลไม้ และนาข้าวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ติดกับเชิงเขาสันกาลาศิรีทำให้เกิดวิถีชุมชนของสองวัฒนธรรมระหว่างไทยพุทธและไทยมุสลิมร่วมกันมาแต่บรรพบุรุษจนมีภาษาพื้นถิ่นเป็นสำเนียงชาวบ้านทรายขาวโดยเฉพาะ สร้างกติกาการดำรงอยู่ร่วมกันด้วยความไว้วางใจ ให้ความเคารพนับถือและให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยสลับการขึ้นเป็นผู้นำชุมชนระหว่าง ไทยพุทธ



วัดทรายขาว



มัสยิดเก่าสมัยอยุธยาและหลังใหม่

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: สุดสัปดาห์/-

วันที่: อาทิตย์ 29 มกราคม 2566

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15248

Col.Inch: 108.21 Ad Value: 173,136

หน้า: 13(บนขวา), 19

PRValue (x3): 519,408

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: ภูมิบ้าน ภูมิเมือง: 'บ้านทรายขาว' ชุมชนต้นแบบสองวิถีไทยพุทธ-มุสลิม



วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด



พิธีเปิดสุดยอดชุมชนต้นแบบ



รถจี๊ปรับส่งคราบน้ำนมสวน



อาหารจากส้มแขก



ผ้าจวนตานี



ยามเช้าบนยอดเขารังเกียบ

และไทยมุสลิม นับเป็นพหุวัฒนธรรมที่มีความ
เด่นชัดในด้านการบริหารและสืบสานประเพณีที่มี
การปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งมีที่ทุกฝ่ายมาร่วมกันใน **ประเพณีลากพระ
ขึ้นเขา** สรงน้ำระลึกถึงพระครูศรีรัตนการ (พ่อทวด
ศรีแก้ว) อดีตเจ้าอาวาสวัดทรายขาว ผู้พบและทำ
ทางเข้าน้ำตกทรายขาว วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๕ ทุกปี
**ประเพณีพระผิงไฟ ประเพณีรดน้ำดำหัว
ผู้สูงอายุ ประเพณีวันว่าง ประเพณีตักบาตร**

**เขารังเกียบ ประเพณีรับเทวดา ประเพณีทำบุญ
ทางใหญ่ ประเพณีแห่ผ้าพระมหายนินทโลกนาถ**
ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เพื่อระลึกถึง
บรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่ โดยมี
วัดทรายขาว เป็นศูนย์กลางของชุมชน ด้วยมี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิหารสามทวด คือ หลวงปู่ทวด
หลวงพ่อทวดศรีแก้ว พระครูธรรมกิจโกศล หรือ
พ่อท่านนอง อดีตเจ้าอาวาส วัดทรายขาว และมี
มัสยิดนัจมุดดิน หรือ มัสยิดควนลังงา ซึ่งเป็นมัสยิด



น้ำตกทรายขาว

โบราณสมัยอยุธยา ที่มีอายุมากกว่า ๓๐๐ ปี นับเป็นมัสยิดหนึ่งเดียวที่นำสถาปัตยกรรมไทย-มุสลิมมาประยุกต์สร้างเป็นศาลาการเปรียญที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมืองปัตตานี อีกทั้งยังสามารถท่องเที่ยวไปยังสถานที่สำคัญของปัตตานี เช่น มัสยิดกลางปัตตานี, ศาลเจ้าเงาะกูเกียง สถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ย่านเมืองเก่าปัตตานี บริเวณถนนอาเนาะรู และถนนปัตตานีภิรมย์ ตลาดเก่า “กือดาจีนอ” ย่านการค้าชาวจีนโบราณ มัสยิดกรือเซะ และ วัดช้างให้ หรือ วัดราษฎร์บูรณะ เป็นวัดเก่าของหลวงปู่ทวดริมหาดทรายขาวที่สร้างมากกว่า ๓๐๐ ปี ซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านทรายขาวประมาณ ๕ กิโลเมตร

บ้านทรายขาว ปัจจุบันได้ร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้มากมายจากการรวมกลุ่มสตรีทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมที่นำวัตถุดิบผลิตผลทางการเกษตรของชุมชนมาแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มส้มแขกแปรรูป, กลุ่มกล้วยเส้นปรุงรส, กลุ่มผ้าทอ

มัดหมี่ลายจวนตานี, กลุ่มจานกาบหมาก กลุ่มล่องกองแปลงใหญ่, กลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ เป็นต้น ล้วนเป็นสินค้าที่นำรายได้สู่ครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะ **ทุเรียนหมอนทองทรายขาว** นั้นมีรสชาติหวานมันแตกต่างจากที่อื่น มีความอร่อย หวานมัน เป็นรู้จักไปทั่วประเทศ จากความร่วมมือของผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่ร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งเดินป่า นั่งรถจี๊ปสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ชมสวนผลไม้ตามฤดูกาล ทำให้มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการเชิงคุณภาพได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยว Tourism Award 2007 นับเป็นชุมชนที่รักษาเอกลักษณ์ของสองวัฒนธรรมไทยพุทธ-ไทยมุสลิมไว้ด้วยกันและสร้างการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่มีอุทยานแห่งชาติบ้านทรายขาวและผาน้ำตกสูง ๔๐ เมตร ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นประตูเชื่อมสัมพันธ์สองวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้มายาวนานตามรอยหลวงปู่ทวดจนถึงปัจจุบัน